



ทว่า...กับกรณีอื้ออึ้งระเบ็งเซ็งแซ่ที่เกิดขึ้น ก็ทำให้มีประชาชนคนไทยจำนวนไม่น้อยเลยที่รู้สึกกังขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งหลังจากที่ต่างก็ “อดทนตั้งการ์ด” กันมานานหลายเดือน กับกรณี VIP นี้ทำให้ประชาชนคนไทยจำนวนไม่น้อย “เสียความรู้สึก-เสียความเชื่อมั่น” ไปมาก ซึ่งจุดนี้ก็ดูได้จาก...

“วาทกรรม-กระแสตรรกะ” ที่กระหึ่มในบัดดล

มีทั้งที่ว่า “รู้สึกไม่เชื่อมั่น” ในมาตรการของรัฐ

รวมถึงที่ว่า “รู้สึกไม่พึงพอใจ” กับ “มาตรฐาน”

ทั้งนี้ กับเรื่อง “ความพึงพอใจ” นั้น ในไทยในภาพรวมไม่ใช่

การไฟกัสนกรณี VIP เรื่องนี้ก็มีบทความวิชาการน่าสนใจ ที่ยึดโยงมุมมองคนไทยเจนเนอเรชันต่าง ๆ หลังประเทศไทยเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ด้วย ซึ่งเป็นผลการศึกษาโดย รศ.ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และที่ปรึกษาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ซึ่งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ทีดีอาร์ไอ โดยมีสาระสรุปวัตถุประสงค์การศึกษาส่วนนี้ไว้ว่า... เพื่อสำรวจความพึงพอใจชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงร่วมกับมูลนิธิเวลาดี

โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม สำรวจ ความพึงพอใจชีวิตของคนไทย กับความเห็นต่อบรรทัดฐานทางสังคม และความชอบนโยบายสาธารณะ

นี่เป็นการสำรวจภาพรวมที่คาบเกี่ยวช่วงมีโควิด...

อนึ่ง จากการสำรวจประชากรจำนวน 2,476 ตัวอย่าง กระจายตามโครงสร้างของประชากร ช่วงอายุตั้งแต่ 24-74 ปี ในเขตเทศบาลใน 9 จังหวัด ในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 ถือว่าไม่รุนแรงมากนัก

‘VIP โควิด’ ยึดโยงซ้ำ? ‘ติกรี(ไม่)พอใจ’ คนไทย(ยิ่ง) ‘วิตกสูง’

คือช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม-15 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่ทางรัฐบาลคลายล็อกดาวน์ระยะแรก ถึงช่วงคลายล็อกดาวน์ระยะที่ 4 มีการพบข้อมูลว่า... ด้านการอยู่อาศัย พบกลุ่มตัวอย่าง 58% อาศัยอยู่กับคู่ครอง (รวมถึงคู่ที่ไม่ได้แต่งงานด้วย) และอีก 17% แยกกันอยู่ หย่า หรือมีสถานะม่าย

ขณะที่ผลการสำรวจใน ด้านการศึกษา จากประชากรกลุ่มตัวอย่างนั้น พบว่า... มีประชากรกลุ่มตัวอย่างในอัตราถึง 70% ที่จบการศึกษาแค่เพียงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ ปวช. หรือจบการศึกษาในระดับที่ต่ำกว่าระดับที่เข้ามา

ส่วนผลสำรวจ ด้านการทำงาน นั้น ก็พบว่า... มีกลุ่มตัวอย่างสูงถึง 55% ที่เป็นแรงงานนอกระบบ และพบว่า... อีก 31% เป็นแรงงานในระบบ ขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่เหลือนั้นจะเป็นกลุ่ม... นักเรียน นักศึกษา ทำงานบ้าน กำลังหางานทำ เป็นต้น

นี่เป็นข้อมูลจำเพาะกลุ่มตัวอย่างที่มีการสำรวจ

สำหรับผลสำรวจความพึงพอใจในชีวิต กับคะแนน "ความวิตกกังวล" ที่คะแนนระดับ 0 หมายถึงไม่วิตกกังวลเลยกับสถานการณ์ชีวิต ระดับ 10 คือรู้สึกวิตกกังวลกับสถานการณ์ในชีวิต



มากที่สุด ผลการสำรวจในช่วงเวลาดังที่ระบุมาข้างต้นพบว่า... ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความวิตกกังวลไม่สูง โดยมีค่าเฉลี่ยเพียง 3.9 แต่ทว่า... เมื่อสอบถามถึง ความพึงพอใจสถานการณ์ด้านการเงินของครอบครัว จากคะแนน 1-10 จากพึงพอใจน้อยไปหามาก กลับพบว่า... คะแนนพึงพอใจสถานการณ์ด้านการเงินเฉลี่ยเพียง 5.4 โดยในพื้นที่ภาคเหนือมีความพึงพอใจด้านการเงินต่ำมากที่สุด คือมีคะแนนอยู่ที่ 5.1 เท่านั้น

กับ "ความวิตกกังวลในชีวิต" จากผลสำรวจ "ยังพอทน" แต่ "พึงพอใจด้านการเงิน" นี้ "สะท้อนชัด ๆ ว่าตกต่ำ!"

ทั้งนี้ กล่าวสำหรับกรณีผลพวงจาก "พิษโควิด-19" ที่ทำให้ "คนไทยต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงในชีวิตมากมายในหลาย ๆ ด้าน" ทั้งด้านการดำรงชีวิต ด้านการงาน ด้านการเงิน ฯลฯ เมื่อดูกันที่ชุดข้อมูลการสำรวจ จากข้อมูลที่มีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ที่ดีอาร์ไอ ก็มีการระบุไว้ว่า... จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างในประเด็นคำถามในเรื่องของ "ความวิตกกังวลจากโควิด-19" กับคำถามสำคัญคำถามนี้ คำตอบของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับบทสัมภาษณ์นั้น... ส่วนใหญ่ยังคงมีความวิตกกังวลมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความวิตกกังวลอยู่ที่ 6.3 โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ที่กลุ่มตัวอย่างมีความวิตกกังวลสูงมากที่สุด กับ...

"สถานการณ์ชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19"...

และเมื่อจำแนกตาม "กลุ่มอายุ" หรือ "เจนเนอเรชัน" นั้น ผลสำรวจพบว่า... กลุ่ม Gen Y คนไทยที่ช่วงอายุ 24-39 ปี และ กลุ่ม Gen X คนไทยที่ช่วงอายุ 40-55 ปี เป็นกลุ่มที่จะ รู้สึกวิตกกังวลในชีวิตมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุเกิน 55 ปี ซึ่งปัจจัยที่ทำให้คนไทยกลุ่มนี้รู้สึกวิตกกังวลในชีวิตนั้นน่าจะมีสาเหตุจากความวิตกกังวลจากปัจจัยต่าง ๆ อาทิ... *กังวลกับการขาดรายได้, กังวลกับการขาดอิสระในการใช้ชีวิต, กังวลกับการใช้ชีวิตนอกบ้าน และรวมถึง กังวลว่าจะ เป็นต้นเหตุ นำเชื้อไปแพร่สู่ผู้สูงอายุที่บ้าน เป็นต้น ...* เหล่านี้เป็นผลสำรวจ "ความพึงพอใจคนไทยกรณีโควิด" ที่ได้สำรวจไว้ก่อนหน้านี้... ตั้งแต่ช่วงคนไทยช่วยกันตั้งการ์ดสูงก็มีข้อ "บ่งชี้" บ่งชี้ว่า "คนไทยวิตกกังวล-คนไทยไม่พึงพอใจ" พอมา "มีกรณี VIP" ก็คงไม่จำเป็นต้องสำรวจ เพราะเชิงแซ่ว่า "ผวา-ไม่พอใจอย่างมาก!!".